



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 7-10-2018

Chúa nhật 27 Thường niên
Lễ Đức Mẹ Mãn Cõi

Đức Chúa ở cùng Bà

LỜI CHÚA: Lc 1,26-38

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kia bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(xem tiếp trang 2)

Thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam
sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018



Anh chị em thân mến,

Chúng tôi, các Giám mục thuộc 26 Giáo phận, tham dự Hội nghị thường niên kỳ II-2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái trong Chúa Giêsu Kitô. Qua thư này, chúng tôi xin gửi tới anh chị em một vài thông tin và định hướng mục vụ.

1. Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh từ năm 1995 và đã phục vụ tại nhiều nhiệm sở khác nhau trên thế giới, trước khi nhận nhiệm vụ tại Singapore và tại Việt Nam.

Nhân dịp Hội nghị thường niên kỳ II-2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 24-9-2018, chúng tôi vui mừng đón tiếp vị tân Đại diện Tòa Thánh. Thay mặt Dân Chúa tại Việt Nam, chúng tôi đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn quan tâm đến đoàn chiên nhỏ bé tại Việt Nam và gửi đại diện của ngài đến đồng hành. Chúng tôi hy vọng sự hiện diện của vị Đại diện Tòa

Thánh sẽ góp phần gia tăng sự hiểu biết giữa Chính phủ Việt Nam và Tòa Thánh, củng cố mối hiệp thông của Hội Thánh Việt Nam với Hội Thánh phổ quát, cũng như thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu trên quê hương đất nước chúng ta.

2. Như đã trình bày trong *Thư Chung 2016*, Hội Thánh Việt Nam tập trung vào chủ đề Mục vụ gia đình trong ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm. Trong năm 2018-2019, chúng ta được mời gọi **đồng hành với các gia đình gặp khó khăn**. Chúng tôi muốn nhắc lại ở đây những nét căn bản trong *Thư gửi các gia đình Công giáo năm 2016*:

Chúa Giêsu một đàng đưa ra lí tưởng rất cao cả về đời sống hôn nhân và gia đình; đàng khác, Người chạnh lòng thương những người đau khổ trong đời sống hôn nhân, như trường hợp người phụ nữ xứ Samaria hoặc người nữ phạm tội ngoại tình. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi xin anh chị em lưu tâm đến những hoàn cảnh sau:

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Con người hôm nay mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, vội vã. Chuỗi Mân Côi làm lòng ta lắng xuống, thanh thần bình an để chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc. Đây là lời sứ thần chào Mẹ lúc truyền tin, lời mời Mẹ vui lên vì ơn cứu độ nay đã đến. Mẹ đầy ơn phúc vì được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương. Tình thương Chúa chở che Mẹ ngay từ lúc chưa chào đời, và tình thương ấy còn bao bọc Mẹ mãi mãi. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Mẹ được giữ gìn khỏi vết nhơ nguyên tội. Chúng ta được dự phần vào niềm vui và ân phúc của Mẹ vì chúng ta cũng được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu thương được tẩy xóa nguyên tội để trở nên thụ tạo mới.

Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Trong Cựu Ước, có bao người được Thiên Chúa ở cùng, để rồi được Ngài sai đi phục vụ Dân Chúa. Nhưng Thiên Chúa ở cùng Mẹ một cách độc nhất vô nhị. Khi được đầy tràn Thánh Thần và cứu mang Ngôi Lời, Mẹ trở nên như Hòm Bia, như Đền Thánh, nơi vinh quang Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Nhiều lần trong mỗi Thánh Lễ, vị linh mục chúc chúng ta: Chúa ở cùng anh chị em. Kitô hữu là người có Đức Kitô ở cùng và được mời gọi đem Ngài đến cho thế giới.

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Đó là lời bà Êlisabét ca ngợi Mẹ (Lc 1, 42) vì chỉ mình Mẹ được diễm phúc sinh hạ Đấng Mê-sia. Mẹ đã cứu mang Người và cho Người bú mớm (Lc 11, 27). Nhưng sau đó bà Êlisabét còn ca ngợi Mẹ có phúc vì đã tin Chúa sẽ thực hiện điều Ngài nói với Mẹ (Lc 1, 45). Tin là dám buông đời mình trong tay Chúa và để Ngài dẫn đi trong đêm tối của lòng tin. Mọi tín hữu đều được mời sống hành trình đức tin như Mẹ, để được cùng Mẹ chung hưởng hạnh phúc: “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 20, 29).

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Chỉ Thiên Chúa là Đấng Thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Mẹ

(xem tiếp trang 3)

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II/2018

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/2018

(24 - 28/9/2018)

B I Ê N B Ả N

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên kỳ II/2018 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Mỹ Tho, từ chiều thứ Hai ngày 24/9/2018 đến sáng thứ Sáu ngày 28/9/2018, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên thuộc Hội đồng Giám mục.

Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón và chúc mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam; đồng thời lắng nghe những chia sẻ suy tư của ngài về Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội tại Việt Nam.

Hội nghị vui mừng chào đón thành viên mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa.

Trong Hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục:

1. Soạn thảo Thư Mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa, theo đường hướng Thư Chung năm 2016, tập trung vào chủ đề của năm 2019: “*Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn*”.

2. Lắng nghe Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn

Viên trình bày công việc chuẩn bị đi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới trẻ, được tổ chức tại Rôma, từ ngày 03 đến ngày 28/10/2018.

3. Chấp thuận đề Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu nhân sự cho việc bầu Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC).

4. Giao cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn (Tp. HCM) và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ, xem xét và giải quyết những vấn đề liên quan tới Hội đồng thánh Victor và Tu đoàn truyền giáo thánh Têrêsa.

5. Lắng nghe:

– Ủy ban Phụng tự trình bày về Bản dịch Sách Lễ Rôma và Sách Các Bài Đọc;

– Ủy ban Giáo dân xin góp ý về dự thảo bản Nội Quy;

– Ủy ban Giáo dục Công giáo chia sẻ sinh hoạt và cơ sở của Học viện Công giáo;

– Ủy ban Kinh Thánh trình bày về công việc nghiên cứu, dịch thuật và mục vụ Kinh Thánh;

– Ủy ban Giáo lý Đức tin chia sẻ việc chuyển dịch các giáo huấn của Giáo hội;

– Ủy ban Văn hóa trình bày Văn bản Hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên;

(xem tiếp trang 3)

Ngoại trưởng Tòa Thánh dự họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc



Trong dịp dự cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về loại trừ vũ khí hạt nhân được tổ chức vào ngày 26.9.2018, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết Vatican sẽ tiếp tục phản đối cả về sở hữu lẫn sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây không chỉ là vấn đề về an ninh mà còn về đạo đức, nhân đạo và môi trường.

Đức cha Gallagher nói rằng Tòa Thánh đã tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân ngay từ đầu, nhằm khuyến khích các quốc gia sở hữu công nghệ này chấp nhận từ bỏ, ngăn cản các quốc gia phi hạt nhân không thu mua hay phát triển hạt nhân, khuyến khích hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình. Ngài nhấn mạnh việc này chỉ có thể thực hiện khi có sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nước.

Đức Tổng Giám mục Gallagher đã tham dự nhiều phiên họp khác nhau tại Đại Hội đồng Liên hiệp quốc kỳ này. Ngài có nhiều phát biểu về các vấn đề như nhân quyền, di dân, bệnh lao, án tử hình và về cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. ■

(Vatican News, 27/9/2018)

Thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trước hết là **các gia đình di dân**: ngày nay vì hoàn cảnh kinh tế, rất nhiều gia đình phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai trong những thành phố lớn. Chỉ một số ít thành công, còn đa số gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, sinh hoạt gia đình, giáo dục con cái. Về mặt đức tin, họ cũng gặp khó khăn trong việc hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới. Vì thế, chúng ta phải mở rộng vòng tay đón tiếp, để các gia đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ, nơi đó đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng, và hy vọng được triển nở giữa những khó khăn thử thách.

Kế đến là **những cặp hôn nhân khác đạo**: trong những gia đình này, có những khó khăn riêng do việc vợ chồng không cùng niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng đến việc giữ đạo của người Công giáo cũng như việc giáo dục con cái trong gia đình. Vì thế, chúng ta cần đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là giúp người phối ngẫu Công giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho Tin Mừng và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình, gia tộc và lối xóm.

Cuối cùng là **những gia đình bị đổ vỡ**: dựa vào giáo huấn của Chúa, Hội Thánh luôn mong muốn các đôi vợ chồng chung thủy với nhau đến trọn

đời. Tuy vậy, trong thực tế, nhiều cặp hôn nhân rơi vào tình trạng mâu thuẫn không thể hòa giải và dẫn tới đổ vỡ. Một số người Công giáo rơi vào tình trạng này vì hoàn cảnh chứ không hoàn toàn do lỗi riêng của họ. Vì thế, thay vì lên án và loại trừ, chúng ta cần cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hằng ngày. Đối với những người đã li dị và tái hôn, họ vẫn được Hội Thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử.

3. Hội nghị thường niên kỳ II-2018 diễn ra trong Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tuyên phong các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Để sống tinh thần của Năm Thánh, chúng tôi đã hành hương về giáo xứ Ba Giồng, nơi tôn kính Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 giáo dân tử đạo. Cha thánh Phêrô Lựu đã đồng dục trả lời quan án trước công đường: “Đạo thánh đã thấm vào xương tủy tôi rồi, làm sao tôi bỏ Đạo được”. Ước gì Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cũng thấm vào xương tủy chúng ta, nhờ đó có thể làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Các Thánh Tử Đạo là những người yêu mến Quê hương và Dân tộc Việt Nam. Trong cuộc hành hương này, chúng tôi cầu nguyện cho Quê hương được bình an, lãnh thổ, lãnh hải được toàn vẹn, nhân phẩm được tôn trọng và đồng bào được hạnh phúc. Xin anh chị em hãy tiếp tục cùng với chúng tôi thân thưa với các ngài:

“Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các ngài đã yêu mến Quê hương, xin cầu cho Đất nước được an vui hạnh phúc và mọi người chung tay xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hi sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho chúng con là con cháu, biết sống và chia sẻ niềm tin của mình, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.”

Làm tại Trung tâm Mục vụ
Giáo phận Mỹ Tho

Ngày 27 tháng 9 năm 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chủ tịch
+ *Giuse Nguyễn Chí Linh*
Tổng giám mục TGP. Huế

Tổng thư ký
+ *Phêrô Nguyễn Văn Khảm*
Giám mục GP. Mỹ Tho

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

được chia sẻ sự thánh thiện ấy cách tuyệt vời, vì Mẹ được chọn làm Mẹ Đức Giêsu, Mẹ Thiên Chúa, và vì chẳng ai thực thi ý Chúa trọn vẹn như Mẹ. Chúng ta chẳng được điểm phúc sinh ra Đức Giêsu, nhưng chính Ngài lại mời gọi ta làm mẹ của Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Khi thực thi Lời Chúa trong cuộc sống, chúng ta sinh Đức Giêsu cho nhân loại hôm nay. Ngài vẫn cần những người mẹ để có mặt đến tận thế. Chẳng có gì Đức Maria được hưởng cách viên mãn, mà Hội Thánh và từng người lại không được dự phần. Xin Mẹ cầu cho ta khi này và trong giờ lâm tử.

CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ
lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem
sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con
trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc
cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài
đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài
đến tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một
tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài
hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với
Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng
là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và
nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi
mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt
chia ly.

Xin giữ chúng con luôn đi trên
Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo
đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp
gờ Thiên Chúa. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II/2018

– Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày kết quả cuộc Hội thảo vừa qua và việc phổ biến các tài liệu liên quan tới việc Loan báo Tin Mừng;

– Ủy ban Tu sĩ chia sẻ các sinh hoạt phong phú của đời sống thánh hiến;

– Một số vấn đề khác như: Việc xây dựng Vương cung thánh đường tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, Quỹ tương trợ linh mục, Hội thừa sai Việt Nam.

Hội đồng Giám mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2019 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019.

Trung tâm Mục vụ
Giáo phận Mỹ Tho, ngày 28/9/2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tổng thư ký
(Ấn ký)

+ *Phêrô Nguyễn Văn Khảm*
Giám mục giáo phận Mỹ Tho

Hội đồng Giám mục Việt Nam hành hương kính các Thánh tử đạo tại Ba Giồng



Trong tuần Hội nghị Thường niên Kỳ II/2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), từ ngày 24 đến 28.9.2018, các Đức cha đã hành hương kính các Thánh Tử đạo tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng, Giáo phận Mỹ Tho ngày 27.9.2018.

Lúc 08g45, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh, và quý Đức cha khởi hành từ Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho để đến Trung tâm Hành hương Ba Giồng. Khi các ngài đến nơi, đông đảo quý tu sĩ và giáo dân đã đón chào các ngài trong khuôn viên của Trung tâm với tiếng chuông nhà thờ vang dội, tiếng kèn trống râm ran, cùng với tiếng vỗ tay rộn rã của dân Chúa. Các ngài tiến vào Lễ đài, đọc kinh và hôn kính xương thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Đức Đại diện Tòa Thánh, Đức hồng y và Đức cha Chủ tịch đại diện HĐGMVN dâng hương.

Lúc 09g30, Thánh lễ đồng tế diễn ra trong bầu khí trang trọng. Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGMVN. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cha Giacôbê Hà Văn Xung giới thiệu Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam - và các Đức giám mục trong HĐGMVN.

Vì đây là lần đầu tiên Giáo phận Mỹ Tho được hân hạnh chào đón HĐGMVN, nên thay mặt Giáo phận, cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh đại diện Giáo phận chào mừng và nói lên tâm tình tri ân: “Sự hiện diện đặc biệt của quý Đức cha trong Thánh lễ bế mạc Hội nghị thường niên của HĐGMVN tại Ba Giồng thấp sáng lên trong chúng con ngọn lửa đức tin kiên vững của cha thánh

Phêrô Nguyễn Văn Lựu và các vị tử đạo Ba Giồng. Gương chứng nhân và ơn phù trợ của các vị tử đạo Ba Giồng chắc chắn là sức mạnh đỡ nâng và giúp chúng con sống tốt đẹp ơn gọi Kitô hữu của mình...”

Thánh lễ bắt đầu với lời chào của Đức cha chủ tịch đến Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, quý cha và cộng

đoàn dân Chúa, cách riêng giáo dân Giáo xứ Ba Giồng. Ngài nói lên ý nghĩa của buổi cử hành Thánh lễ và mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, cũng như cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, Giáo hội Việt Nam, và con cháu các thánh được đi lại dấu chân anh hùng của các ngài, để trong đời sống đức tin mọi người tìm lại được sự bình an và hạnh phúc.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse Võ Đức Minh - Giám mục Giáo phận Nha Trang - đã dẫn chứng cho cộng đoàn thấy rằng, khi đón nhận đức tin công giáo, các Thánh Tử đạo đã trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, đi vào con đường của mẫu nhiệm thánh giá. Ngài còn nói lên ý nghĩa của việc hành hương này: “Các giám mục là những đáng kể vị các Thánh Tông đồ, môn đệ của Chúa, nhân cuộc Hội nghị Thường niên, cùng với mọi thành phần dân Chúa quy tụ nơi linh địa Ba Giồng, Giáo phận Mỹ Tho, để làm cuộc hành hương trong Năm Thánh nhằm tôn vinh, tưởng niệm và tri ân các Thánh Tử đạo Việt Nam”.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha chủ tịch HĐGMVN bày tỏ niềm vui khi ngài và các cha hành hương tại Ba Giồng. Ngài nói rằng đây là chuyến đi đẹp, chuyến hành hương vĩ đại năm nay mang rất nhiều ý nghĩa, vì nối kết 26 Giáo phận, nối kết con chiên với các bậc chủ chăn, nối kết con tim hậu duệ của các Thánh Tử đạo Việt Nam, và còn đẹp hơn nữa khi chúng ta có dịp ôn lại mẫu đời thật đáng kính của các

Đức Thánh Cha mời gọi đọc kinh Mân Côi trong tháng 10



Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu trên thế giới cùng đọc kinh Mân Côi hằng ngày trong suốt tháng 10.

Ngài cũng mong rằng cộng đoàn tham gia hiệp thông, sám hối, cùng thỉnh cầu Đức Maria và Tổng lãnh thiên thần Micae bảo vệ Giáo hội khỏi quỷ dữ - là kẻ luôn muốn tìm cách chia rẽ chúng ta khỏi Thiên Chúa và anh chị em.

Trước khi lên đường tông du đến các quốc gia vùng Baltic, Đức Phanxicô đã gặp cha Frédéric Fornos, dòng Tên, giám đốc “Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cùng Đức Thánh Cha” và đề nghị cha quảng bá lời kêu gọi này đến với các tín hữu trên thế giới. ■

(Vatican News, 29/9/2018)

Thánh Tử đạo. Ngài hướng mọi người nhìn tới tương lai để trở nên giống các Thánh hơn nữa. Ngài còn nhấn mạnh, Hội nghị là dịp HĐGMVN nói lên tâm huyết của mình đối với đại gia đình Giáo hội Việt Nam. Điểm đặc biệt của lần Hội nghị này là các Đức cha cùng với mọi người đi hành hương về Ba Giồng.

Sau đó, Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh nói lên tâm tình thân thương khi đến Giáo phận Mỹ Tho, ngài gửi lời chào thân yêu và Phép lành Tòa thánh của Đức Thánh Cha đến với từng người. Ngài nói, Đức Thánh Cha có nhiều ký ức và tình cảm đối với đất nước Việt Nam.

Thánh lễ kết thúc, Đức mục Đại diện Tòa Thánh và các Đức cha chụp hình lưu niệm tại Lễ đài. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.com,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang
hdgmvietnam.com theo dạng pdf**